



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1
2. จะบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกตามกลุ่มวิชา/ทาง ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
3. การเรียงลำดับผู้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย จำแนกตามกลุ่มวิชา/ทาง กรณีได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน

ภาค ข ...

ภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้จับฉลาก ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ในแต่ละกลุ่มวิชา/ทาง ตามบัญชีรายชื่อตั้งเอกสารแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2

อนึ่ง จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกฉบับนี้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ไปรายงานตัว ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบ และไปรายงานตัว ตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกกรายใด ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

5. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ดังมีรายละเอียดรายการ เอกสารหลักฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ 15 กันยายน 2566)

6. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือก สมัครเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูฯ (จำนวน 10 กลุ่มวิชา) ตามประกาศรับสมัคร และยังไม่มียกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ครูสภาออกให้ หรือมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มีอายุ 2 ปี) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในกรณีดังกล่าว ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.09.10) พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบคำขออนุญาตฯ ให้ไว้กับสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป ดังมีรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกที่สมัครสอบในกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครูสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใด ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการบรรจุ และแต่งตั้ง

(1) สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง

(2) ไม่ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(3) ไม่ไปรายงานตัว...



(3) ไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวัน เวลา และสถานศึกษาที่กำหนด

8. ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง นอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี และอำเภอสะบ้าย้อย) จะต้องมียุทธศาสตร์การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

9. หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และให้ระงับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

10. กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ประสงค์ตรวจสอบผลคะแนนการสอบ สามารถตรวจสอบคะแนนการสอบเฉพาะรายของตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 กันยายน 2566 ได้ทางเว็บไซต์ <http://ops.jobthai.gov.com> ที่หัวข้อ ดูผลคะแนนสอบ ดังมีรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 5

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

ว่าที่ร้อยตรี



(ธนู วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา